

**ความพร้อมในการรับมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา ตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

จิวรงค์ คำแหง

คำสำคัญ : ความพร้อม / การมีส่วนร่วมของประชาชน

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ไว้ว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออก กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และมาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” มาตรา 7 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา 11 1)ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (3)พิจารณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ (4)ให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5)วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง **ความพร้อมในการรับมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช** โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาวัต สุพรรณจิตวนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

**นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณสุข คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นด่านแรกเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสอดคล้องกับมาตรา 20 ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พระบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยไว้ว่าอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆอันมีผลต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิด อันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้ หมายรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย(พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย พ.ศ.2550)

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าถึงประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง รู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตนว่าประสบกับปัญหา อะไร ต้องการอะไรในท้องถิ่นของตน ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ทำให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยก่อน หน่วยงานอื่นจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ นั้นได้มีการจัดทำแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นของตนและพื้นที่ข้างเคียง เริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและมีความเชื่อมโยง กับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทุ่งสง พ.ศ.2560และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2558 และแผนต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความสูญเสียไม่ว่าจะด้านร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีปัจจัยเสี่ยงมาจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มติด เขา น้ำท่วมขัง สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่วนใหญ่เกิดภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จาก สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อผู้ประสบภัยกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่ระดับเบา ถึงระดับรุนแรง สถิติการเกิดอุทกภัยของตำบลนาไม้ไผ่ วันที่1-10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 พื้นที่ ประสบภัยหมู่ที่ 1-14 และวันที่ 1-10 เดือนมกราคมและ พ.ศ.2560 พื้นที่ประสบภัยหมู่ที่1-14 สถิติการ เกิดวาตภัยของตำบลนาไม้ไผ่ พ.ศ.2559 เกิดขึ้น 2 ครั้ง พื้นที่ประสบภัย (หมู่ที่/ชุมชน) 1,5,6,8,10,14 จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วน (หลัง) 13 หลัง มูลค่าความเสียหาย 57,875 ล้านบาทและ

พ.ศ.2560 เกิดขึ้น 1 ครั้ง พื้นที่ประสบภัย(หมู่ที่/ชุมชน)1,3,4,5,8,9 จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วน (หลัง) 13 หลัง มูลค่าความเสียหาย 42,695 ล้านบาท สถิติการเกิดภัยแล้งของตำบลนาไม้ไผ่ พ.ศ.2559 เกิดขึ้น 1 ครั้ง พื้นที่ประสบภัย (หมู่ที่/ชุมชน) 5,7,8,14 จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย 56 หลัง และพ.ศ. 2560 เกิดขึ้น 1 ครั้งพื้นที่ประสบภัย (หมู่ที่/ชุมชน) 3,5,7,8,14จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย 43 หลัง สถิติการเกิดอัคคีภัยของตำบลนาไม้ไผ่ เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2559 กับ พ.ศ.2560 ไม่ระบุความเสียหาย (แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ,2560)

ดังนั้นผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษาตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านความพร้อมในการรับมือก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นหน่วยงานลำดับแรกในการให้ความช่วยเหลือและรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งผู้วิจัยสนใจศึกษาว่ามีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และยานพาหนะว่ามีความพร้อมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1) เพื่อศึกษาความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีดำเนินการศึกษา

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพร้อมในการรับมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษาตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ(Key informants)ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในลักษณะคำถามปลายเปิดจำนวนทั้งสิ้น18 คน จากผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จะเป็นข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น จำนวน 4 คน และกลุ่มที่2 จะเป็นประชาชนในท้องถิ่น จำนวน14 คน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา โดยแบ่งกรอบการนำเสนอผลการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษาออกเป็น3ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และการปฏิบัติการณ์ก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลนาไม้ไผ่ก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในตำบลนาไม้ไผ่ก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ความพร้อมด้านบุคลากรในหน่วยงานก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นในด้านของจำนวนนั้น มีความพร้อมในด้านบุคลากร มีการสนับสนุนด้านบุคลากรจากพื้นที่ข้างเคียง และได้รับการสนับสนุนบุคลากรจาก อปพร ในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือและบุคลากรจากผู้นำท้องถิ่น หรือในด้านทักษะของบุคลากร จะมีการอบรมในเรื่องทักษะความรู้ต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้งทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการปฏิบัติงานมีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ หรือในด้านของความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร จะมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. ด้านการสนับสนุนของหน่วยงานก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณ หรือในการสนับสนุนด้านวิชาการ จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมาสนับสนุนในส่วนของคุณรู้ความเข้าใจและมีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในตำบล ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านความรู้ต่าง ๆ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการจัดการอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเคลื่อนย้ายเช่น เรือท้องแบน รถเคลื่อนย้ายเข็อก หรือในการกระจายข่าวสารข้อมูล ก็จะมี เช่น โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด ในการอำนวยความสะดวก

4. ด้านวิธีการทำงาน ขั้นตอน ขบวนการทำงานก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านการงานนั้น จะมีการวางแผน เมื่อรับมือกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม โดยจะมีการประชุมและวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน หรือในการปฏิบัตินั้นก็จะมีแผนของตำบลนาไม้ไผ่ในการปฏิบัติงาน

5. ด้านการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแจ้งเตือนผ่านทางระบบไลน์กลุ่มหรือระบบเฟซบุ๊กหรือรถประชาสัมพันธ์ เมื่อได้รับข้อมูลจากส่วนราชการจะมีการกระจายข่าวให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตตามมา

6. ด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นได้มีการเตรียมการอยู่ตลอดเวลาโดยมีการฝึกทบทวนกันทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนความรู้และฝึกทักษะในการรับมือ ในส่วนของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โดยการดูสถิติจากปีที่ผ่านมา ว่าปีที่ผ่านมามีฝนตกเท่าไร และวิเคราะห์ว่าน้ำจะเข้ามาช่วงไหน ถ้าตกหนักดินตรงไหนมีความเสี่ยง และมีการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้

7. ด้านการทดสอบจำลองเหตุการณ์ก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการทบทวนปีละ 1 ครั้งในเรื่องของการฝึกทักษะและให้ความรู้ต่างๆแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการทดสอบจำลองเหมือนเหตุการณ์จริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

8. ด้านตรวจสอบการดำเนินงานก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการทดสอบการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมา เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากเกิดการผิดพลาดก็จะได้นำข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไข เมื่อสู่การปฏิบัติการจริงจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในตำบลนาไม้ไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า ประชาชนในตำบลนาไม้ไผ่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มนั้น จากการสัมภาษณ์ประชาชนหมู่บ้านละ 1 คน ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มีเพียงแค่ประชาชน 2 คนเท่านั้นที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมคือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 และการมีส่วนร่วมในการวางแผนก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม พบว่ามีเพียงคนเดียวที่ได้เข้าไปร่วมในการวางแผน คือหมู่ที่ 4 และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม พบว่ามีเพียง 3 คนเท่านั้นที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม คือหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 14 และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินการก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม พบว่ามีเพียงแค่ 3 คนที่มีส่วนร่วมในการประเมินผล คือหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 14 จากการสัมภาษณ์นั้นผู้ที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมจะทำให้คำตอลในลักษณะที่คล้ายๆกันคือ ไม่มีเวลาว่างและไม่มีโอกาส ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนของประชาชนในตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำการสัมภาษณ์ประชาชนตำบลนาไม้ไผ่ หมู่บ้านละ 1 คน จากทั้งหมด 14 หมู่บ้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม นั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร โดยให้รายละเอียดว่า ได้จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะทีวี อินเทอร์เน็ต หรือเฟซบุ๊ก ไลน์ และด้านการเลือกรับข้อมูลของประชาชนให้ตรงกับความต้องการ ก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม นั้นประชาชนส่วนใหญ่เลือกรับผ่าน ทีวี เฟซบุ๊กและผ่านทางไลน์ ในการเลือกรับข้อมูล หรือในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ประชาชนวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทางทีวี หรือกรมอุตุนิยมวิทยา หรือด้านการจัดการรับข้อมูลที่เข้ามาใหม่นั้น ประชาชนส่วนใหญ่เลือกเชื่อถือทั้งข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเรื่องเล่าที่ได้รับนั้นเป็นจริงจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อภิปรายผล

จากการศึกษา เรื่องความพร้อมในการรับมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายผล ดังนี้

พิทักษ์ มั่นจันทิก , ศุภณัฐ ทรัพย์นาวิน (2558) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2)ศึกษาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 3)หาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย กลยุทธ์ด้านการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการบริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหาร ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ ได้แก่หน่วยงานควรกำหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงาน

จากการวิจัยของผู้วิจัยเรื่องความพร้อมในการรับมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้วิจัยทำการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว มีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของผู้วิจัย งานของผู้วิจัยนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อม จะมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา มีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสถิติการเกิดภัยของปีที่ผ่านมาหรือการลงไปตรวจสอบพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง และมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยการอบรม ปีละ1 ครั้ง ทุกปี เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่

ชนิษฐา พุกกะณานนท์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยวิธีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการที่ได้เข้าไปสังเกตการณ์จากเหตุการณ์จริง ผลการวิจัยพบว่า โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในการสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย

จากการวิจัยของผู้วิจัยเรื่องความพร้อมในการรับมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้วิจัยทำการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของผู้วิจัย ซึ่งจากการศึกษาในด้านการบริหารนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ มีระบบขั้นตอน มีการวางแผน และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในบุคลากรในหน่วยงานให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

วิษณุ หยกจندا (2557)การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่างตำบลทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่างตำบลทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอ

โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในหมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง 322 คน โดยใช้สูตรของ Yemane ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ I-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่ม ขึ้นไปและใช้ LSD (Least significant difference test) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีส่วนร่วมในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในระดับมากด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีส่วนร่วมในระดับมาก และสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

จากการวิจัยของผู้วิจัยเรื่องความพร้อมในการรับมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้วิจัยทำการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือก่อนเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งไม่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประชาชนจาก 14 คน จาก 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ และในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้น ประชาชนส่วนใหญ่เลือกรับข้อมูล ผ่านทีวี ผ่านเฟซบุ๊กและผ่านไลน์

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการรับมือ แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรมีการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่านี้ เกี่ยวกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ควรมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ศึกษาว่าทำไมประชาชนในตำบลนาไม้ไผ่จึงไม่ค่อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารอ้างอิง

- กวีนิธิตา จงถาวรสถิต, Z2560 :27) .การจัดการวิกฤตบนสื่อออนไลน์ของรายการ Club Friday The Series และ Let Me In Thailand, จาก<https://cuir.car.chula.ac.th>
- การศึกษาวិเคราะห์แนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร. (2547)
- จิรนนท์ พุทธา. (2561). การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
- จังหวัดนครศรีธรรมราช, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ชลลดา ปันณราช. (2540). บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตการณ์ขององค์กรธุรกิจ
- บุญเรือง ไกวงเลิศ. (2553). การประเมินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดกำแพงเพชร
- ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย. (2556). การรับรู้ และทัศนคติ ของผู้บริโภคต่อสื่อกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),
- แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
- พระมหาฤทธิชัย ญาณทีโรโก (นามสมมติ), การบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- พิทักษ์ มั่นจันทิก, ศุภณัฐ ทรัพย์นาวิน. (2558). กลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
- พิภาวัล เลาวกุล. (2553). กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตของธนาคารพาณิชย์ไทย
- วิทยา ภูโยสาร. (2552). การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
- วิษณุ หยกจินดา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,จาก
- http://digital_collect.lib.buu.ac.th
- วีรชน นรานุต, สุมาลี สว่าง และกฤษดา เขียววัฒนสุข. (2561). รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ คณะรัฐศาสตรมหาวิทาลัยรามคำแหง
- สมจิตร เสาะสมบุรณ์. (2548). การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะ อปพร.ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล : การกรณีศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาอิงอร ยิ้มมุก. (2559). ความคาดหวังและการรับรู้ประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวในด้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่, แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบล , by phatcharaporn prasiton .ค้นเมื่อ16 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2562, จาก <https://sites.google.com>